

QUỲNH PHỤ

Phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu



Đổng chí Nguyễn Quang Cơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ chúc mừng Trường Mầm non An Bài đạt trường chuẩn quốc gia.

Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳnh Phụ gặp không ít khó khăn, thách thức. Bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Kết quả đến năm 2016 toàn huyện đã có 22 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm vụ xây dựng NTM của huyện tiếp tục được đẩy mạnh, nâng tầm về chất, trong đó vẫn đề nờ xây dựng cơ bản được quan tâm và quản lý chặt chẽ, các tiêu chí NTM được nâng cao so với giai đoạn 2011 - 2015... Vấn đề huyện đặt ra là phải lãnh đạo, chỉ đạo các xã còn lại (chủ yếu là các xã còn khó khăn) hoàn thành xây dựng NTM theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ

2015 - 2020 để ra. Sau 4 năm tiếp tục triển khai thực hiện, đến tháng 6/2019, 14/14 xã còn lại đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 100% xã trong toàn huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Ngày 17/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1411/QĐ-TTg, ngày 17/10/2019 công nhận huyện Quỳnh Phụ đạt chuẩn NTM. Huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Như vậy, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước 1 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 để ra. Đến nay, toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được bảo đảm theo chuẩn NTM. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện được đầu tư nâng cấp phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai. Hệ thống điện được đầu tư bảo đảm yêu cầu

kỹ thuật an toàn điện. Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên và bảo đảm an toàn đạt 100%. Toàn huyện có 3/5 trường THPT đạt chuẩn quốc gia; 96/101 trường học (cấp THCS, tiểu học, mầm non) đạt 95,04% được UBND tỉnh cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, học nghề đạt 99,86%. Số lao động qua đào tạo đạt trên 12.500 người; trong huyện có việc làm ổn định. Hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã được bảo đảm. Trên địa bàn huyện không có hộ ở nhà tạm, nhà dột nát, 98,91% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. 100% số xã có nhà văn hóa đa năng bảo đảm theo quy định; 100% thôn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; 90,3% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 223/247 (90%) thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Trung tâm Y tế huyện bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị

và cán bộ; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 87,5%. Trong nhiệm kỳ qua, huyện cũng lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đến nay, trên 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện được cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch, tạo thành các vùng sản xuất rau, củ, quả chuyên canh cho thu nhập cao; vùng sản xuất thủy sản tập trung với trên 50ha tại các xã An Ninh, An Thanh, An Mỹ. Giá trị sản phẩm bình quân đạt trên 160 triệu đồng/ha. Vùng trồng rau màu xã Quỳnh Hải cho thu nhập trên 800 triệu đồng/ha/năm; đã hình thành được một số chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, như cà rốt, dưa hấu, ngô ngọt, rau hữu cơ, lúa... Trong chăn nuôi; toàn huyện có 253 trang trại đạt tiêu chuẩn, chiếm 32,6% trong tổng số trang trại toàn tỉnh. Công nghiệp của huyện phát triển với 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp, tạo việc làm ổn định cho 18.000 lao động của huyện và hàng nghìn lao động của các địa phương khác có thu nhập ổn định bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Việc phát triển công nghiệp đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng lao động hoạt động trong nông nghiệp giảm, lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tăng dần qua từng năm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng gia tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ; tăng chất lượng, nâng suất lao động trong sản xuất góp phần thực hiện tốt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thu nhập bình quân năm 2019 ước đạt 45,9 triệu đồng/người, tăng 2,7 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2018 còn 1,6%. Tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn huyện là 98%. Có được kết quả trên, huyện đã có các cơ chế và khai thác tốt việc huy động nguồn lực trên

mọi lĩnh vực. Giai đoạn 2011 - 2017, hỗ trợ hoàn thành xây dựng NTM 550 triệu đồng/xã. Giai đoạn 2018 - 2019, hỗ trợ 1 tỷ đồng/xã; hỗ trợ xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và trồng hoa trên các tuyến đường nông thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất... Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình từ năm 2011 - 2019: tổng nguồn vốn 2.014,577 tỷ đồng; trong đó từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh 480,284 tỷ đồng, ngân sách huyện 131,675 tỷ đồng, ngân sách xã 352,316 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hỗ trợ, cộng đồng dân cư đóng góp, nguồn khác (bao gồm cả bằng tiền và ngay công, xi măng tình hỗ trợ quy ra tiền, hiến đất, tài sản) là 1.050,302 tỷ đồng. Với quan điểm xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được, hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng NTM bền vững, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Thứ hai, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với nhiệm vụ xây dựng NTM. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo

mọi điều kiện cho các xã nâng cao chất lượng tiêu chí NTM và triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng mô hình xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thứ ba, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân: tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong đó chú trọng đến triển khai chương trình mới xã một sản phẩm (chương trình OCOP), xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, xác định đầu ra ổn định, nhân rộng các vùng sản xuất tập trung, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; khai thác thế mạnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh công tác xúc tiến tìm kiếm thị trường cho các hộ nông dân và doanh nghiệp tại các địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa... Thứ tư, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang ở nông thôn, cũng như quản lý tốt các lễ hội... Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, khai thác các nguồn thu tại địa phương, tạo

nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi cộng đồng thuộc nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước (khu vui chơi giải trí, bể bơi...). Bên cạnh đó, lồng ghép các chương trình hỗ trợ có mục tiêu với chương trình xây dựng NTM, như: nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cấp hệ thống điện nông thôn... Thứ năm, về công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường: bố trí nguồn lực đầu tư y tế, tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ cho tuyến y tế cơ sở. Tích cực triển khai lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tôn tạo, làm đẹp cảnh quan môi trường bằng việc nhân rộng phong trào trồng hoa trên các tuyến đường trục xã, thôn, xóm và tại các công sở, nhà văn hóa, trường học, nhà máy; tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó chú trọng kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện bảo đảm môi trường trong địa bàn huyện luôn "sáng, xanh, sạch, đẹp".

Quỳnh Phụ quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 để ra: có từ 10 xã trở lên hoàn thành NTM nâng cao và từ 1 đến 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, góp phần đưa huyện Quỳnh Phụ phát triển nhanh, bền vững.

NGUYỄN QUANG CƠ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ



Nông dân huyện Quỳnh Phụ tích cực góp công, góp của xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2010 - 2015, huyện Quỳnh Phụ thu hút được 82 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký ban đầu 895 tỷ đồng, có 39 dự án đã triển khai với tổng vốn đầu tư 187,2 tỷ đồng. Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 như kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ tiếp tục có những bước đột phá trong việc mời gọi, thu hút đầu tư vào địa phương. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Công tác cải cách hành chính được huyện đặc biệt quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Số lượng và thời gian giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực đầu tư được rút ngắn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Cùng với đó, Quỳnh Phụ thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu và bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp. Huyện cũng tập trung xử lý vướng mắc về lao động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, linh hoạt để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Với thế mạnh phát triển nông nghiệp, địa phương đã tiếp tục

Đường lớn mở tương lai

Tận dụng những lợi thế sẵn có cùng tầm nhìn chiến lược và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, huyện Quỳnh Phụ đã và đang khẳng định vị thế của mình, từng bước vươn lên trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo những bút phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Công ty Sợi dệt Hương Sen Comfor, cụm công nghiệp Đông Hải (Quỳnh Phụ).

đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung tích tụ ruộng đất, tăng cường thu hút các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp và tập đoàn trực tiếp, hoặc thông qua các sở, ban, ngành của tỉnh vào đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến

và tiêu thụ sản phẩm, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, giá trị cao. Kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại luôn giữ vai trò rất quan trọng trong việc tạo động lực cho các nhà đầu tư. Tận dụng hiệu quả các nguồn vốn, hệ thống hạ tầng, giao thông của huyện Quỳnh Phụ liên tục được đầu tư, nâng cấp theo hướng

hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, thuận tiện cho lưu thông hàng hóa. Huyện có 11km quốc lộ 10 chạy qua, nối liền địa phương với tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, sân bay Cát Bi, cảng Hải Phòng, cảng quốc tế Lạch Huyện... Cùng với đó, trên 5km đường Thái Hà tiêu chuẩn cấp II đồng bằng nối Quỳnh Phụ

với đường vành đai biển và Khu kinh tế Thái Bình - Hải Phòng; 2 tuyến tỉnh lộ 396B và 455 với tổng chiều dài gần 30km được đầu tư làm mới, nâng cấp giúp kết nối Quỳnh Phụ với tuyến cao tốc 5B Hà Nội - Hải Phòng cùng hệ thống giao thông nội huyện đạt chuẩn là những thế mạnh trong thu hút đầu tư của Quỳnh Phụ. Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã thu hút 112 dự án đầu tư, tăng 30 dự án; đăng ký sử dụng trên 50.000 lao động, tăng 7,9 lần so với nhiệm kỳ trước. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào huyện như: Tập đoàn Thaco - Trường Hải, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty MXP... 3/5 cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện. Dự án khu công nghiệp Thaco - Thái Bình tại huyện Quỳnh Phụ có quy mô hơn 194ha chuyên nông nghiệp công nghệ cao được kỳ vọng sẽ tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp không chỉ của Thái Bình mà cả khu vực đồng bằng sông Hồng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao hiệu quả sản

xuất và thu nhập cho nông dân. Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh, huyện Quỳnh Phụ và nhà đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Công ty Sợi dệt Hương Sen Comfor tại cụm công nghiệp Đông Hải như một điểm nhấn trên quốc lộ 10. Nhà máy sử dụng công nghệ kéo sợi tiên tiến, hiện đại, tự động hóa cao với hệ thống máy móc thiết bị nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng của Thụy Sĩ, Đức, Ý, chuyên sản xuất các loại sợi cao cấp, có quy mô 33.000 cọc sợi cho công suất 7.000 tấn/năm, phục vụ tiêu dùng ở trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm cho gần 200 lao động địa phương. Với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 5/2019, đến nay, giá trị xuất khẩu đạt gần 10 triệu USD. Ông Đỗ Văn Vẻ, Tổng Giám đốc Công ty Sợi dệt Hương Sen Comfor cho biết: Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, chúng tôi đã lựa chọn Quỳnh Phụ như một mảnh đất lành để đầu tư với các điều kiện thuận lợi về nguồn nhân lực tại chỗ dồi dào, giao thông, hạ tầng thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, nhất là vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm hàng hóa ra cảng Hải Phòng. Ngay trong những ngày khó khăn của đại dịch Covid-19 lan rộng toàn cầu, tháng 1/2020, Công ty Cổ phần May Việt Trí (xã Quỳnh Hội) đã đi vào hoạt động sản xuất như minh chứng cho sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp Quỳnh Phụ. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Với tổng số vốn đầu tư 300 tỷ đồng, Công ty chuyên sản xuất các mặt hàng quần áo và khẩu

trang vải, thị trường xuất khẩu chính là Mỹ và EU. Ngoài cơ chế thu hút đầu tư thông thoáng, cởi mở, tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới nguồn lao động dồi dào, có tay nghề cao, nhiệt tình với công việc tại huyện Quỳnh Phụ. Tại Công ty hiện nay, mức lương bình quân của công nhân là 7,5 triệu đồng/tháng, công nhân còn được bảo đảm các quyền lợi bảo hiểm, thường xuyên ăn và tổ chức ăn ca, do đó đã thu hút gần 900 lao động địa phương vào làm việc. Ông Nguyễn Quang Cơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Với quan điểm chủ động thu hút đầu tư để phát triển bền vững, Quỳnh Phụ đã có những bước đột phá mang tính chiến lược về cơ chế, hạ tầng, nhân lực để tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư về địa phương. Bầu nhiệt huyết cùng khát vọng của các doanh nghiệp, doanh nhân đã được hiện thực hóa thành những khu công, cụm công nghiệp, các nhà máy, cửa hàng, siêu thị để kích hoạt công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đang tiếp tục phát triển, góp phần thu nguồn thu ngân sách, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Mảnh đất lành nuôi khát vọng vươn mình ra biển lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ đang cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư chung những bước tiến vững chắc trên con đường lớn để mở tương lai tươi sáng.

TRINH CƯỜNG